

Lan tỏa hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. 3 năm qua, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là việc tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề bức xúc cho người dân. Cụ thể hóa và tổ chức triển khai các chuyên đề học tập toàn khóa, chuyên đề học tập hàng năm; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ năm 2021 - 2024, riêng cấp tỉnh đã ban hành 25 văn bản chỉ đạo, triển khai liên quan đến Kết luận số 01-KL/TW.

Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của tỉnh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm; xây dựng, bồi dưỡng hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đầy mạnh cải cách hành chính... Chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và làm theo, các mô hình điển hình tiêu biểu, đồng thời định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá công tác triển khai thực hiện ở các cấp,

các ngành bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống chính trị.

Đến những đổi mới trong cách thức tổ chức thực hiện

Với tinh thần đổi mới, tận dụng ưu thế của công nghệ, internet để tiếp cận, lan tỏa những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là tầng lớp thanh, thiếu niên, ban tuyên giáo các cấp, các ngành trong khối tư tưởng văn hóa, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo Bác trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên quan tâm hưởng ứng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 55 năm, 60 năm, 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình gắn với giao lưu, biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công 2 cuộc thi: "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác", cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia. Các hội

nghị quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, các đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng được tổ chức linh hoạt theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở với hàng trăm điểm cầu trong toàn tỉnh.

Nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo, hấp dẫn đã được các ngành, đơn vị triển khai: tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nói chuyện truyền thống, sinh hoạt chính trị đầu khóa; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, trưng bày, triển lãm, chiếu phim về Bác. Nhiều trường học đã tổ chức các hoạt động "hành trình địa chỉ đỏ", xem chiếu phim về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào viết nhật ký những việc làm theo Bác, thi đua nói lời hay làm việc tốt... Từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lý tưởng, mục đích sống, trách nhiệm với gia đình, xã hội và bản thân.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác

Các cấp ủy cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên tư giác xây dựng kế hoạch tự dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ

thể, thiết thực, nhất là nêu gương theo phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân theo lời dạy của Bác; nêu gương trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực; đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã có cách làm sáng tạo như:

Xây dựng sổ vàng học tập và làm theo lời Bác, bản đăng ký thi đua làm theo lời Bác, sổ tư dưỡng đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Nhiều phong trào thi đua được tổ chức tốt: Phong trào hiến đất làm đường; phong trào giải phóng mặt bằng tại các huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Hưng Hà, Tiền Hải; phong trào "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Bác Hồ" của lực lượng vũ trang tỉnh; phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"; phong trào "Thi đua dạy tốt - học tốt" của ngành giáo dục; phong trào "Tuổi trẻ xung kích tham gia cải cách hành chính" của Đoàn Thanh niên; phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" của Liên đoàn Lao động tỉnh. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu: Mô hình biển rác thải thành tiền của hội phụ nữ các cấp; mô hình tự quản trật tự đô thị - an toàn giao thông của hội cựu chiến binh; mô hình lợn đất tình



Thành phố Thái Bình.

thương tại huyện Vũ Thư, thành phố Thái Bình, Đông Hưng; mô hình "Nối cháo nghĩa tình" của ngành y tế...

Kết quả học tập và làm theo Bác đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song GRDP của tỉnh năm 2021 tăng 6,68%, năm 2022 tăng 9,52%, năm 2023 tăng 7,37%. Thái Bình đã triển khai thành công chương trình một triệu cây xanh nông thôn. Tính đến hết quý I/2024, đã có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ). Toàn tỉnh hiện có 181 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận OCOP; 170 xã đăng ký thực hiện chương trình "Thấp sáng đường quê" với tổng chiều dài là 1.356,453km. Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp đã thu hút 340 dự án đầu tư (267 dự án đã đi vào hoạt

động) với tổng số vốn 143.542 tỷ đồng... Các dự án lớn được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ như: Khu công nghiệp VSIP Thái Bình, khu công nghiệp Hưng Phú, Nhà máy nhiệt điện LNG, khu công nghiệp dược - sinh học... Đã hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả nổi bật, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc hội quyết định bổ nhiệm Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 14 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 51 tập thể, cá nhân; khen thưởng 237 tập thể, cá nhân ở cấp huyện cùng nhiều tập thể, cá nhân cấp cơ sở

trong các đợt tổng kết công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW cũng còn một số hạn chế: Kết quả "làm theo" Bác ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự nổi bật, rõ nét; vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu chưa cao; một số phong trào, mô hình học tập, làm theo còn thiếu bền vững...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới rất cần sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp, phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt. Khi việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống xã hội, tác động tích cực vào tinh thần của mỗi người dân sẽ góp phần nhân lên sức mạnh tinh thần để xây dựng quê hương Thái Bình giàu đẹp, văn minh.

TRẦN THỊ LAN
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Giao lưu văn nghệ chào mừng 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối ngày 19/5, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình, khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Chương trình thu hút gần 150 diễn viên không chuyên là cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, người lao động của 6 trường đại học, cao đẳng trong khối thi đua tham gia. 14 tiết mục hát múa mang chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng hào hùng, trong đó nhiều tiết mục đặc sắc, công phu, để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Thông qua chương trình góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, đồng thời tạo cơ hội để các trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và các hoạt động, phong trào thi đua khác.

QUYNH LUU

UBND THÀNH PHỐ Khen thưởng học sinh đạt giải đặc biệt cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ"

Sáng ngày 20/5, UBND thành phố Thái Bình tổ chức gặp mặt và khen thưởng em Phạm Thảo Phương, lớp 7A4, Trường THCS Trần Phú - thí sinh vừa đạt giải đặc biệt cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ" năm học 2023 - 2024.



Các đồng chí lãnh đạo thành phố và Trường THCS Trần Phú tặng quà chúc mừng em Phạm Thảo Phương.

Cuộc thi do Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, triển khai từ ngày 15/12/2023 - 15/4/2024 cho học sinh cấp tiểu học và THCS trên cả nước, với hình thức dự thi viết, vẽ và video clip. Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 16 giải tập thể và 23 giải cá nhân, gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích. Trong đó, em Phạm Thảo Phương đã vượt qua 53.000 thí sinh giành giải đặc biệt với công trình hơn 200 trang chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam vang lời Bác Hồ dạy".

Phát biểu chúc mừng, tặng quà, đồng viên em Phạm Thảo Phương, lãnh đạo UBND thành phố đánh giá cao sự nỗ lực học tập, nghiên cứu, tìm tài liệu để em có một tác phẩm dự thi ấn tượng, xứng đáng. Đồng thời, ghi nhận sự chỉ đạo, quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp để Thảo Phương hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. Qua đó lan tỏa những tấm gương học tốt đến các em học sinh của thành phố, giáo dục thiếu nhi niềm tự hào, lòng kính yêu Bác Hồ, thi đua học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Nhân dịp này, UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên thành phố tặng quà chúc mừng em Phạm Thảo Phương.

MINH NGUYỆT

Kiến Xương Trao 118 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Chiều ngày 20/5, Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương tổ chức trao học bổng của quỹ EDF do Nhật Bản tài trợ cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện.

Theo đó, 118 em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học từ lớp 6 đến lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn huyện Kiến Xương đã được quỹ EDF trao học bổng với tổng số tiền gần 90 triệu đồng, mỗi học sinh được nhận suất học bổng trị giá 750.000 đồng.

Được biết, quỹ học bổng được tổ chức EDF do Nhật Bản tài trợ cho các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Theo đó, mỗi học sinh được nhận suất học bổng trị giá 1.500.000 đồng/năm học. Số tiền học bổng được hỗ trợ thành 2 đợt tương đương với 2 học kỳ, mỗi học kỳ các em được nhận số tiền học bổng là 750.000 đồng. Thông qua việc trao học bổng, EDF muốn tạo điều kiện giúp đỡ những học sinh nghèo hiếu học có điều kiện học tập tốt hơn, chia sẻ khó khăn để các em yên tâm tới trường.

THU THUY

Tại Khoa Truyền nhiễm, những ngày qua số bệnh nhân nhập viện điều trị các bệnh truyền nhiễm mùa hè như cảm cúm, sốt xuất huyết, chân tay miệng, đau mắt đỏ... gia tăng. Ông Bùi Quang Khải, xã Đông Các cho biết: Ở nhà tôi có hiện tượng ho, sốt, khó thở, nghĩ là cảm cúm bình thường nên con cháu mua thuốc về uống 2 hôm không đỡ. Tôi đến Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng khám, bác sĩ chẩn đoán tôi bị cúm A, cho nhập viện điều trị. Sau 1 tuần tiêm, uống thuốc tôi đã đỡ. Vào đây tôi thực hiện đúng khuyến cáo của bác sĩ là đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, ăn uống đủ dinh dưỡng.

Ông Bùi Dũng Sĩ, xã Đông Tân cũng nhập viện trong tình trạng sốt, ho, khó thở chia sẻ: Thời tiết thay đổi, nóng bức khó chịu, bất chợt có mưa, tôi bị ho, khó thở. Khi tới Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng khám, bác sĩ cho nhập viện ngay, dùng trợ thở, điều trị kết hợp viêm phế quản và cảm cúm, nay đã đỡ hơn. Cảm cúm là một trong những căn bệnh rất dễ lây lan bởi virus cúm phát tán và tiến triển với tốc độ nhanh chóng. Đây chính là điều khiến gia đình 3 người của bà Nguyễn Thị Nhung, xã Phú Châu bị cúm B, trong đó bà và con trai phải nhập viện điều trị. Bà Nhung cho biết: Ở nhà, tôi có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, đau toàn thân, sốt, nghĩ là cảm lạnh tôi mua thuốc về uống 3 ngày không khỏi. Tôi lấy cho chồng con. Lúc đó tôi tìm hiểu mới biết mình bị cảm cúm, đã đến viện khám, điều trị. Tôi chưa khỏi thì con trai một phải nghỉ học nhập viện điều trị. Qua đây tôi nghĩ mọi người, mọi nhà cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế để phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trẻ em, người cao tuổi là đối tượng dễ bị nhiễm bệnh khi thời tiết thay đổi thất thường. Do đó, cha mẹ, người có nguy cơ cao cần có những biện pháp phòng bệnh phù hợp để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Chị Nguyễn Thị Hiền, xã Đông Xá chia sẻ: Tôi phát hiện cháu có mụn bồng nước ở chân, tay, lưỡi ần. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng kết luận cháu bị chân tay miệng cấp độ 2. Rất may là tôi phát hiện sớm, vì vậy sau mấy ngày tuân thủ phác đồ điều trị, cháu đã đỡ nhiều. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đã

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG Tích cực khám sàng lọc, điều trị bệnh truyền nhiễm mùa hè

Mùa hè là thời điểm thuận lợi cho các loại virus và vi khuẩn gây bệnh phát sinh, phát triển gây nên những dịch bệnh khó kiểm soát ở cả người lớn và trẻ em. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đã tích cực khám sàng lọc, điều trị bệnh truyền nhiễm mùa hè cho bệnh nhân.



Các bệnh truyền nhiễm mùa hè có đặc điểm dễ lây truyền, do vậy các bệnh nhân đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn tay thường xuyên.

tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó 80% mắc cúm A, cúm B. Theo các bác sĩ, nhiều người mắc nhưng vẫn chủ quan không đến bệnh viện, nghĩ là "cảm xoang", vài ngày sẽ khỏi. Tuy nhiên, không nên coi thường chứng bệnh này bởi các triệu chứng của cảm cúm thường ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người bệnh, nặng hơn bệnh có thể gây những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm cơ tim, thậm chí tử vong... Bác sĩ Nguyễn Duy Lập, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng cho biết: Thời tiết chuyển mùa, mùa hè nắng nóng mà độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các virus

và vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển, gây ra những dịch bệnh khó kiểm soát. Có người phát hiện sớm đến ngay bệnh viện thì chỉ cần vài ngày uống thuốc theo đơn bác sĩ kê, nhưng nhiều người không biết đến bệnh viện muộn, rất nhiều trẻ em, người cao tuổi chúng tôi thu dung nhập viện điều trị. Các bệnh truyền nhiễm chủ yếu lây qua đường hô hấp, tay, da, thức ăn và nước uống bị ô nhiễm, bị côn trùng cắn hoặc bị muỗi đốt... Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo mọi người rửa tay hàng ngày bằng dung dịch diệt khuẩn, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; phòng ngừa thoáng mát, sạch sẽ; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm; bảo đảm

ăn chín, uống sôi, dinh dưỡng hợp lý; tiêm vắc-xin đầy đủ... Nếu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, tránh lây lan sang người khác, không lây truyền thành dịch sẽ khó kiểm soát.

Hiện các bệnh truyền nhiễm mùa hè nếu không phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn tới những biến chứng và tử vong vì triệu chứng dễ phân biệt một số bệnh đường hô hấp không rõ ràng, dễ khiến mọi người bỏ nhầm lẫn. Vì vậy, người dân tuyệt đối không được chủ quan, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao là trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền.

TRUNG HIẾU